



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตามที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีมาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น

บัดนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ สอบได้	เลขประจำตัวผู้สมัคร เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวผู้สมัคร บัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๖	๒๓	นางสาวมธุลดา ชัดทะเสมา
๒	๕	๒๖	นายสรวิศ นราอภิวัฒน์
๓	๑	๒๐	นางสาวพานิภัค สุขสงวน
๔	๓	๒๕	นายระวี พุ่มช่อนกลิ่น
๕	๘	๒๒	นางสาวพรนิภา ศิลปคร
๖	๔	๒๘	นายสุภชัย ตันตินาคม
๗	๒	๒๙	นางสาววณิชชา ดำมินเศษ
๘	๙	๒๔	นางสาวณิชารีย์ เวียงมูล
๙	๗	๒๗	นายปิยพันธ์ ชายะพันธุ์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของอายุบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือกมีการยกเลิกบัญชีดังกล่าว

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี ที่สละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะไม่ถือว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี

๓. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี ให้เป็นอันยกเลิกถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนด

๓.๔ หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการเลือกสรร ดังกล่าวมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามที่ให้ยื่นสมัครไว้ หรือคุณสมบัติ ก.พ. มิได้รับรองว่าตรงตามที่ให้ยื่นใบสมัคร แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านเลือกสรรจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

อนึ่ง ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑-๓ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

ประกาศ ณ วันที่ ๗๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายนิวัติ มณีขัติย์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรวงคณา ทั้งโม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ